

Số: /KH-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến và dựa trên dữ liệu giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1012/QĐ-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh năm 2025 và định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

#### I. QUAN ĐIỂM

1. Chuyển đổi số hoạt động, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

2. Chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tuyến và dựa trên dữ liệu thông qua việc sử dụng các nền tảng số, dữ liệu số được tích hợp, kết nối, chia sẻ đồng bộ, thông suốt giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ứng dụng công nghệ hiện đại để hỗ trợ tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành, ra quyết định hiệu quả và kịp thời; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phát huy tối đa hiệu quả của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, tránh trùng lặp, lãng phí, kế thừa tối đa các thông tin, dữ liệu sẵn có, thông tin dữ liệu phải được thu thập từ một nguồn.

4. Đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng, tái sử dụng thông tin, dữ liệu; bảo đảm quy trình trong chỉ đạo, điều hành phải chặt chẽ, chuyên nghiệp, tổng

thể, bao quát, linh hoạt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chỉ đạo, điều hành; bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra giám sát; công tác tham mưu, xử lý công việc của cán bộ, công chức phải được ghi nhận trên môi trường điện tử.

## **II. MỤC TIÊU**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

Chuyển đổi công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh sang môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ hiện đại để tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ phân tích, xây dựng mô hình dự báo, nhằm tăng cường công tác tham mưu, tổ chức hoạt động và hỗ trợ ra quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, giám sát, đánh giá, đo lường việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dựa trên dữ liệu số.

Hình thành kho dữ liệu tổng hợp, tích hợp tập trung; hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, công tác tham mưu, tổng hợp hỗ trợ ra quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tương tác trên môi trường điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

### **2. Mục tiêu cụ thể**

#### *a) Mục tiêu đến hết năm 2025:*

- Xây dựng, hình thành, thu thập, tổng hợp các nhóm chỉ số về kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hằng ngày, hằng tháng; nhóm chỉ số theo dõi nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; nhóm chỉ số theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh và của quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh; nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành các tình huống khẩn cấp, cấp bách quốc gia tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1012 theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan:

+ Phân đầu 50% chỉ tiêu thống kê của tỉnh được cung cấp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành dưới dạng dữ liệu số.

+ Kết nối, tích hợp, chia sẻ các nhóm thông tin, dữ liệu trực tuyến thời gian thực hai chiều với Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (tập trung vào các dữ liệu hành chính của các ngành: kế hoạch, ngân hàng, tài chính, công

thương, nông nghiệp, xây dựng, tài nguyên và môi trường).

+ Phân đầu 100% chỉ tiêu theo Kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP hàng năm của Chính phủ được theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu số.

+ Phân đầu 100% chỉ tiêu về đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 100% các chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được kết nối, tích hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phân đầu 100% các thông tin, dữ liệu của tỉnh được tích hợp, kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương.

- Phân đầu 100% nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao được theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu số.

- Xây dựng các kịch bản điều hành trực tuyến về phòng thủ dân sự; ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp; họp, làm việc, kiểm tra, thi sát trực tuyến các công trình, dự án quan trọng của tỉnh, của quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

#### *b) Mục tiêu đến năm 2030:*

- Phát triển Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đầy đủ các chức năng đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tuyến, dựa trên dữ liệu.

- Phân đầu 100% các chỉ tiêu thống kê của tỉnh được cung cấp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành dưới dạng dữ liệu số.

- Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực với các bộ, ngành Trung ương.

- Nghiên cứu, phối hợp triển khai các mô hình dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ phân tích dữ liệu lớn để dự báo, cảnh báo, đề xuất các giải pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

## **1. Về hoàn thiện thể chế**

Ban hành các chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên môi trường điện tử phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn, mức độ sẵn sàng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Thực hiện rà soát các chế độ báo cáo bảo đảm chỉ ban hành những chế độ báo cáo thật sự cần thiết; cắt giảm các chế độ báo cáo đã được thay thế bằng dữ liệu số có sẵn từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Thực hiện rà soát, đơn giản hoá, tái cấu trúc quy trình giải quyết công việc, theo dõi, kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử để tạo thuận lợi trong việc thu thập, tạo lập dữ liệu số và kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.

## **2. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành**

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Thúc đẩy kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành.

Kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ hoặc khi có yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

## **3. Phát triển dữ liệu số, thúc đẩy kết nối, chia sẻ phục vụ chỉ đạo, điều hành**

Tạo lập, tổng hợp, phân tích các chỉ số, nhóm chỉ số theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Phụ lục II của Kế hoạch kèm theo Quyết định 1012 để cung cấp cho Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng cấu trúc, định dạng, thuộc tính các chỉ số để đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu; sửa đổi, bổ sung khi có thay đổi. Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, dữ liệu về các chỉ số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

#### **4. Xây dựng các kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến**

Đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh lên môi trường điện tử, dựa trên dữ liệu. Chủ động nghiên cứu, xây dựng kịch bản phục vụ chỉ đạo, điều hành tại tỉnh trên môi trường điện tử; chuẩn bị hạ tầng, công nghệ, dữ liệu để sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo kịch bản khi có yêu cầu.

#### **5. Bồi dưỡng, phát triển nhân lực**

Phối hợp triển khai các hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu, phát triển về dữ liệu; ứng dụng, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính sách, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

#### **6. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng**

Rà soát, đánh giá và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được cân đối bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành; thực hiện lồng ghép từ các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan; huy động từ các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có sử dụng ngân sách hàng năm căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời chủ động bố trí kinh phí thường xuyên trong định mức để thực hiện kế hoạch; việc sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh**

a) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xác định các chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành; kết nối liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu các chỉ số, nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh

phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.

b) Chủ trì, điều phối, đôn đốc, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện các yêu cầu, tính năng, phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó bảo đảm các chỉ tiêu về chuyển đổi số được theo dõi, giám sát dưới dạng dữ liệu số.

c) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng cấu trúc, định dạng, thuộc tính các chỉ số để đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, thực hiện chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng các kịch bản và tổ chức triển khai chỉ đạo, điều hành trực tuyến dựa trên dữ liệu số của tỉnh.

e) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện phân hệ theo dõi nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Chủ trì triển khai Hệ thống họp không giấy (e-Cabinet) phục vụ yêu cầu theo dõi, đánh giá và giám sát các nhiệm vụ dựa trên dữ liệu số.

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao dựa trên dữ liệu số; kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

## **2. Sở Thông tin và Truyền thông**

a) Nâng cấp, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

b) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị

liên quan bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

c) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên môi trường điện tử.

d) Hoàn thiện phân hệ theo dõi nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và các cơ quan liên quan.

e) Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

## **2. Công an tỉnh**

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, kết nối hệ thống và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn; ứng phó, khắc phục sự cố về an ninh mạng.

b) Phối hợp kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu và công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

## **3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, kết nối hệ thống và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh, Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

## **4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

a) Triển khai thu thập, tổng hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành về phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, kết nối hệ thống và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng,

chống thiên tai.

## **5. Sở Y tế**

a) Triển khai thu thập, tổng hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành về tình hình dịch bệnh khẩn cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, kết nối hệ thống và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp.

## **6. Sở Giao thông vận tải**

a) Triển khai thu thập, tổng hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành về các dự án quan trọng của tỉnh và của quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh, các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải; tìm kiếm, cứu nạn theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

b) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, kết nối hệ thống và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến về các dự án quan trọng của tỉnh và của quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh, các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải; tìm kiếm, cứu nạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

## **7. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

a) Triển khai thu thập, tổng hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng; tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP hằng năm... theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, kết nối hệ thống và cung cấp thông tin, dữ liệu các chỉ số theo dõi, giám sát về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP hằng năm, Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022 với tần suất hằng tháng, quý, năm.

## **8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố**

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong việc chia sẻ, khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân quyền khai thác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong phạm vi quản lý.



b) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên môi trường điện tử tới cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Bộ TTTT (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCD Chuyển đổi số tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX4.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Tổng Thanh Hải**